

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

TVO – ลอดักทาง หุ่นพื้นฐานบ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เถียงกันอย่างได้ไม่เต็มปากเลยว่า ช่วงที่ผ่านมา หุ่นที่ให้กำไรได้แบบงามตามใจนั้น ไม่อาจจะหนีหุ่นขนาดกลางๆ เล็กๆ ไปได้เลย เพียงแต่ว่า เราจะมีหุ่นนั้นอยู่หรือเปล่า หรือเราได้เข้าไปเล่นถึงกำไรสักรอบสองรอบในหุ่นแบบนั้นเป็นกับเขาหรือเปล่า... จริงอยู่ จากระดับต่ำๆ สุดของตลาดในรอบที่ผ่านมา แถวๆ 970+/- นะ หุ่นไหนๆ หรือหุ่นใหญ่ๆ ก็ขึ้นมาให้ได้กำไรทั้งนั้นแหละครับ แต่หากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรแล้ว อาจจะเถียงไม่เต็มปากนักว่า กำไรหุ่นใหญ่ดีกว่า... แต่ก็นั่นแหละ อาจจะมั่งคั่งในหุ้นตัวใหญ่ๆ ได้มากกว่า เพราะหุ่นใหญ่ๆ สามารถซื้อด้วยเม็ดเงินที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเอง หุ่นกลางๆ หุ่นเล็กๆ ก็จะเหมาะกับรายเล็กๆ รายย่อยๆ ที่เงินพอจะมีไม่มากนัก... แต่หุ่นเล็กบางตัว ก็ซื้อขายมีจำนวนหุ้นให้ซื้อได้มากๆ เหมือนกัน แต่ก็ต้องอยู่ในเกมแบบว่า ใครลุกช้า จ่ายตั้งค์ นะครับ ... และจะว่าไป คอส์มัน บาดตาเซียนนั้น ก็จะเอาใจรายย่อยๆ เสียด้วยสิ เห็นแต่หุ่นถึงกำไร หุ่นเล็ก มาว่ากันซะส่วนใหญ่ แต่วันนี้ แอบมาว่ากันที่หุ่นพื้นฐาน หรือ หุ่นใหญ่ๆ กันบ้างดีกว่า แม้ว่าจะมีใหญ่มากมายเหมือนพลังงานหรือธนาคารอะไรแบบนั้น แต่ก็ถือว่า อยู่ในสายตาของนักลงทุนพื้นฐานกันแน่ๆ ละครับ... แต่ก็ยังคงใช้ในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคแบบเดิมๆ ที่เราเคยดูๆ กัน จะดูชีวา ใช้กับหุ่นตัว บ้าง จะได้ไหม จะตามคาดเหมือนหุ่นเล็กๆ ได้มากน้อยแค่ไหน... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index หลายๆ ท่านก็ได้ทราบมุมมองกันอย่างเต็มอ้อมแล้ว จากการ Live เมื่อวันอาทิตย์ ดูนย้อนหลังได้ที่เพจ TH UTRADE และ เพจของ ทันหูน นะ

ดูตามเกม...

การเล่นเกมนั้นมาแรงๆ แล้วมีการพักตัวแบบนี้ ก็อาจจะมองไปตามรูปแบบได้สองอย่างเหมือนกันนะ บางท่านก็บอกว่า แอบกระชากมานั่งขาย บางท่านก็บอกว่า มันงัดเก็บเพิ่มก็มี

แนวรับ : ... 34.0-33.5 ยังน่าเก็บ ยืน 35.5 ก็ยังน่าตาม

เป้าหมาย : ... 48.0-50.0 (ดูจากโครงสร้างใหญ่ และ MA)

Price Chart...(TVO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TVO... ถ้าใครที่ตี Trend Line ได้ นะครับ ลอดเข้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ แล้วลากแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นดู แล้วก็คาดราคา หรือ วัดระยะหาเป้าดู ก็น่าจะได้แถวๆ 50+/- นั้นแหละครับ... แต่จากภาพนี้ เราใช้เส้น MA เป็นสัญญาณหลักเหมือนเดิม แล้วการขึ้นมาพักตัวออกด้านข้าง หลังจากที่ยืนมาแล้วก่อนหน้านี้ ถ้าจะให้มองว่าเป็นการนั่งขาย ก็ไม่น่าจะใช่ สัญญาณนี้น่าจะออกเกมไปในทาง พักเพื่อขึ้นต่อ เพียงแต่จะระการยืนยืนอีกทีก็ได้ ถ้าผ่านระดับ 35.5 ไปได้... แต่ถ้าไม่เห็นการลงมาต่ำกว่า 32.5 เสียก่อน เราจะซื้อก่อนที่ จะผ่าน 35.5 ก็ได้ นะ เรียกว่า สะสมพร้อมๆ กับเขาไปรอบนี้ด้วยเลยก็ได้ ตามรูปแบบ MA มีเป้า 45-46 ได้